

# Bài 1

## Là con gái có nhất định phải thật mạnh mẽ?

Link bài viết trong group:

[https://www.facebook.com/groups/langmotsach/?multi\\_permalinks=1116967895426263](https://www.facebook.com/groups/langmotsach/?multi_permalinks=1116967895426263)

1. Những cô ấy mình đầy gai góc, nhưng cũng có sức hấp dẫn và phong cách độc đáo rất riêng, họ nhất định sẽ gặp được người yêu thích họ thật lòng.
2. Trong cuộc đời chúng ta, sẽ có muôn vàn gặp ghèn gian nan, muôn vàn khó khăn gian khổ không thể vượt qua hết. Nếu vì sợ hãi thất bại hoặc trắc trở mà bỏ mặc bản thân lui về phía sau trốn tránh, vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ tầm thường cả đời.
3. “Đập đi xây lại”, không chỉ gương mặt, mà còn cả trái tim. Nếu trái tim không đẹp, không vững vàng, không mạnh mẽ thì gương mặt đẹp xinh đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ uổng phí. Con đường bản thân lựa chọn, cuộc sống bản thân lựa chọn, thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm cho chính mình.
4. Một cô gái xấu xí cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, dựa vào khí chất để giành chiến thắng giữa đám đông.
5. Mỗi chúng ta đều là một viên ngọc lưu ly lánh lánh, trên người lấp lánh bảy sắc, không cần sự công nhận của người khác vẫn có thể rực rỡ chói sáng.
6. Mỗi cô gái đều có quyền sống một cuộc đời tươi đẹp. Chỉ cần bạn vĩnh viễn không vứt bỏ quyết tâm trở nên tốt đẹp hơn, nỗ lực chạy trên con đường đến với ưu tú, bạn sẽ luôn đợi được ngày lộng lẫy cất cánh bay, lột xác hoàn mỹ giống như bướm bướm.
7. Ai nói cuộc đời của gái đẹp đã được định trước là ngập tràn hạnh phúc đặc ý, còn gái xấu không thể có được mùa xuân của riêng mình?
8. Bởi vì mỗi ngày từng cố chấp tiến bước, mỗi ngày từng giữ nụ cười trên môi, bất kể thành bại, đều là quãng thời gian tươi đẹp chúng ta chưa từng phụ lòng.
9. Chúng ta không phải là thánh nhân, ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi, ai cũng sẽ có lúc bất lực. Thế nhưng, khi hiện thực gian khổ bày ra trước mắt, vượt qua được là có thể sống lại. Còn không vượt qua được chỉ có thể trầm luân.
10. Cuộc đời của chúng ta chỉ có thể do chúng ta nắm giữ. Vận mệnh của chúng ta, không tin trời, không do người khác, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta viết nên.

# Bài 2

## Nếu không tâm đầu ý hợp, thì xin đừng làm tri kỷ

Link bài viết trong group:

<https://www.facebook.com/groups/nguoithichdocsach/permalink/1059595771212328/>

Bạn có bao giờ thấu hiểu cảm giác chứng kiến người bạn thân thiết từng là tri kỷ trở thành người xa lạ bao giờ chưa? Đó chẳng hẳn là cảm giác không hề dễ chịu gì, và dĩ nhiên cũng buồn bã không kém gì khi bạn chia tay người yêu cả.

Một người bạn từng thân thiết, đã từng cùng nhau lê la biết bao hàng quán, cùng nhau chia sẻ vô vàn bí mật không thể nói ra cùng ai, dắt tay nhau đi đến biết bao vùng đất xa lạ hùng

vĩ. Thế nhưng, dù cho tình cảm ấy có từng sâu đậm đến thế nào đi nữa, rồi cũng phải bước đến giai đoạn phải nhạt nhòa, dần dần trở nên vô vị.

Có lẽ các mối quan hệ trên thế gian, trừ những sự gắn bó máu mủ ruột thịt với nhau, tất cả rồi đều sẽ trở thành xa lạ. Bạn thân tri kỷ rồi cũng như thế, chúng ta từ người xa lạ trở nên gắn bó rồi cũng từ thân thiết rồi lại trở thành xa lạ.

Có những đôi bạn trở mặt với nhau vì sự xuất hiện của một chàng trai nào đó, họ vì tình yêu mà quên mất tầm quan trọng của tình bạn. Chính vì vậy mà tình bạn trở nên sứt mẻ không thể nào hàn gắn lại được mà còn để lại vết thương lòng khó có thể nguôi ngoai. Tuy nhiên, nhiều đôi bạn khác lại chẳng hề xảy ra mâu thuẫn nặng nề, cũng chẳng do sự xuất hiện của chàng trai nào cả. Chỉ đơn giản là thời gian qua đi, cả hai cùng trưởng thành, chợt nhận ra rằng lý tưởng, quan điểm sống của bản thân ngày càng trở nên khác nhau, không thể nào có thể đi cùng nhau được nữa. Vậy nên, họ quyết định rẽ theo hai hướng khác nhau, mỗi người tiếp tục thực hiện lý tưởng và ước mơ của riêng mình. Những kỷ niệm đẹp đẽ mà cả hai đã từng cùng nhau viết nên, từ đây đành giữ lại chôn sâu trong lòng.

Khi hai người đã không còn cùng chung chí hướng, nếu cứ tiếp tục cố gắng duy trì tình bạn ấy, chắc chắn sẽ có lúc phải nhận lấy hậu quả nặng nề. Vì níu giữ một mối quan hệ như vậy, chắc hẳn có một trong hai người phải nhẫn nhịn, chiều theo ý của người còn lại. Điều đó khiến mối quan hệ trở nên độc hại, không còn như lúc ban đầu, đôi bên sẽ không cảm thấy thoải mái trong mối liên kết này. Vì vậy sớm muộn gì mối quan hệ cũng sẽ trở nên rạn nứt.

Thật ra trên đời này có rất nhiều tình bạn, khi bắt đầu ai cũng cho rằng có thể vĩnh viễn trở thành tri kỷ cho đến khi răng long đầu bạc. Thế nhưng, hiện thực khốc liệt đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng trên đời này không có gì là mãi mãi, cũng không có gì là không thể thay đổi.

Nếu một ngày nào đó, tình bạn của bạn không còn được như xưa, đừng oán trách người kia đã thay đổi hay phản bội lại sự chân thành của bạn. Hãy trân trọng những kỷ niệm tốt đẹp cả hai đã tạo ra khi còn ở bên nhau và tiếp tục đi tiếp hành trình của mình. Dù cho cả hai có trở thành xa lạ, không còn giữ được sợi dây liên kết giữa hai người với nhau, hãy luôn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cầu mong đối phương luôn bình an và vui vẻ trên con đường họ đã chọn. Vì dù sao họ cũng đã từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta.